

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  
**SỞ Y TẾ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SYT-NVD

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2022

V/v xin báo giá, kết quả trúng thầu  
khí y tế, hóa chất thông thường, phụ  
kiện sử dụng cho trang thiết bị y tế  
phục vụ cho công tác lập kế hoạch  
đấu thầu năm 2023-2024

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh vật tư y tế,  
hóa chất, hóa chất xét nghiệm.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm khí y tế, hóa chất thông thường, phụ kiện sử dụng cho trang thiết bị y tế năm 2023-2024 cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, áp dụng theo hướng dẫn của Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC; Sở Y tế đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vật tư y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm xem xét danh mục và gửi Bảng báo giá (*Chi tiết Danh mục xin báo giá theo Phụ lục 1 kèm theo Công văn này*). File mềm Danh mục khí y tế, hóa chất thông thường, phụ kiện sử dụng cho trang thiết bị y tế được đăng tải trên website Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi theo địa chỉ <http://www.quangngai.gov.vn/vi/soyt/Pages/home.aspx>.

Nhằm đảm bảo cho công tác xây dựng dự toán mua sắm hợp lý trên cơ sở giá kế hoạch khí y tế, hóa chất thông thường, phụ kiện sử dụng cho trang thiết bị y tế sát với giá thị trường, đề nghị quý Công ty cung cấp giá các mặt hàng khí y tế, hóa chất thông thường, phụ kiện sử dụng cho trang thiết bị y tế theo các cột, mục trong Danh mục báo giá theo Phụ lục 2 kèm theo Công văn này.

*(Lưu ý: Báo giá của các Công ty phải có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày báo giá, người ký báo giá là Giám đốc công ty hoặc Phó Giám đốc (phải có giấy ủy quyền kèm theo). Đơn giá từng mặt hàng đã bao gồm: Thuế và phí các loại kể cả chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các chi phí khác để vận chuyển đến khoa Dược của các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế. Trường hợp báo giá có nhiều trang, đề nghị công ty đóng dấu treo hoặc dấu giáp lai.)*

Để thuận lợi cho công tác tổng hợp báo giá, trong file mềm gửi về Sở Y tế công ty không được cắt bỏ, thêm hay thay đổi số thứ tự trong danh mục, chỉ điền thông tin mặt hàng báo giá vào trong Danh mục. Trong bản giấy gửi Sở Y tế, công ty chỉ cần gửi các mặt hàng được báo giá.

Sở Y tế đề nghị các nhà thầu, công ty xem xét gửi 03 bản Báo giá (bản gốc) hoặc bản sao Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc Thông báo trúng thầu trong thời gian trước đó gần nhất (tối đa không quá 90 ngày), hoặc các tài liệu kèm theo đến Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 19 Nguyễn Chánh, Thành phố Quảng Ngãi) trước ngày **10/12/2022**, đồng thời gửi 01 bản dạng file điện tử có nội dung tương tự về địa chỉ email:

thanhbangqld@gmail.com. Nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ số điện thoại: 0905 261 222 (Ds Nhung) hoặc 0255 3.812.442 để được giải đáp.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- GD, PGD Sở Y tế;
- Website Sở Y tế Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, NVD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hoàng Hải**